

เอ็กโกทุ่ม 1.5 หมื่นล้านบาทซื้อ 2 โรงไฟฟ้าในตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอ็กโก กรุ๊ป มั่นใจปีนี้จะปิดซื้อกิจการ โรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มอีก 2 โรง ใช้เงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ดันงบลงทุนปีนี้พุ่งเป็น 4.5 หมื่นล้านบาท พร้อมจับมือพันธมิตรเกาหลีใต้รุกธุรกิจ LNG และสนใจตั้งโรงงานกำจัดแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ในอนาคต

นายจักรกริช พิบูลย์ไฟโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยแผนดำเนินงานในปี 2562 ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาลงทุน 2 โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ แถบเอเชียแปซิฟิก มูลค่าเงินลงทุนรวม 1.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีความชัดเจนในปีนี้

โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โครงการนี้ บริษัทจะเข้าไปซื้อกิจการในโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตแล้ว 1 โครงการ ซึ่งจะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ทันทีในปีนี้อีก 1 โครงการ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่พัฒนาใหม่ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง (green field) เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

ส่งผลให้งบลงทุนบริษัทในปีนี้จะปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่วางไว้ 3 หมื่นล้านบาทเป็น 4.5 หมื่นล้านบาท โดยวงเงิน 3 หมื่นล้านบาทใช้สำหรับ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง กำลังผลิต 544 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าไชยบุรี ที่ลาว และโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ที่ฟิลิปปินส์ จะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนโรงไฟฟ้าน้ำเหิน 1 ที่ลาว จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในปี 2565 และการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพาจู ขนาดกำลังการผลิต 1,823 เมกะวัตต์ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ทั้งนี้ งบลงทุนดังกล่าวไม่นับรวมโครงการใหม่ที่จะ

เข้าไปลงทุนและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้ากวางจิ ประเทศเวียดนาม และโรงไฟฟ้าสตาร์ เอ็นเนอร์ยี ส่วนขยายประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับโอกาสการลงทุนในประเทศไทย เอ็กโก กรุ๊ป มีความพร้อมสำหรับการลงทุนตามนโยบายของภาครัฐและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับใหม่ (PDP 2018) โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ IPP บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะแข่งขันประมูลในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตก ภาคใต้ หรือภาคตะวันออก

นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมลงนามบันทึกช่วยจำ (MOU) ความร่วมมือธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับบริษัท SK E&S ประเทศเกาหลีใต้ในไตรมาส 1 นี้ เพื่อดำเนินธุรกิจ LNG ร่วมกันในภูมิภาคนี้ รวมทั้งพร้อมทั้งรอประมูลจัดหา LNG ให้กับ กฟผ. 5 ล้านตันในอนาคต เนื่องจากพาร์ตเนอร์มีความชำนาญและป่าสุดเซ็นสัญญารัฐบาลฟิลิปปินส์ทำคลัง LNG ด้วย รวมทั้งสนใจเข้าประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำของ กฟผ. ด้วย

ส่วนธุรกิจใหม่ บริษัทศึกษาโอกาสการลงทุนโรงงานกำจัดแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ เนื่องจากแนวโน้มแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่จะเป็นขยะที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะหาพันธมิตรในการร่วมลงทุนดังกล่าว

นายจักรกริช กล่าว ว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบริษัทไม่เน้นการเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์แต่เน้นการสร้างกำไร โดยวางเป้าหมายการเติบโตกำไรจากการดำเนินงานปีละ 5-6% ซึ่งปีนี้จะรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะ COD ใหม่ 2 โรง โรงไฟฟ้าพาจูและโรงไฟฟ้าที่จะเข้าซื้อกิจการ ทำให้บริษัทรักษาการเติบโตของกำไรได้ 6%.